



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา

ที่ สฎ ๐๔๓๒/ ๑๖๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอไชยา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ได้กำหนดมาตรการกลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกำหนดมาตรการและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา รับทราบแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไม่พบการปฏิบัติที่พบผิดจากมาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรัชนิกร ปานทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ

(นายบุญธรรม มิ่งแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอไชยา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร ๐๗๗-๔๓๑๕๓๕

ที่ สฎ ๐๔๓๒/๖๖๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน การ  
รับสินบน ขึ้นเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอไชยา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ได้กำหนดมาตรการกลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดมาตรการและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา รับทราบแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จึงขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ดังกล่าว ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา และทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา เพื่อให้สาธารณสุขชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรัชนิกร ปานทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายบุญธรรม มิ่งแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอไชยา

**แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๔**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔**

ที่	มาตรการป้องกันกรรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิด/ อายุ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑.	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  ๑.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๓๒/๖๒๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ  ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒.	๒.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๓๒/๖๒๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน
๓.	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๓.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๓๒/๖๒๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

*RS*

ที่	มาตรการป้องกันกำรรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับ ผิด ทางละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๔.	<p>มาตรการป้องกันกำรรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p> <p>๔.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๓๒/๖๒๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการ ป้องกันกำรรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอไชยา</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่พบกำรรับสินบน</p>
๕.	<p>มาตรการป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ได้แก่ มาตรการการใช้ทรัพยากร มาตรการกำรเบิกค่าตอบแทน มาตรการกำรจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพ ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ จัดทำพัสดุตามที่ถูกกฎหมายกำหนด</p> <p>๕.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๓๒/๖๒๗ ลง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกัน กำรรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอไชยา</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการ จริง ๒. เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง ๓. ไม่พบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศักยภาพ ประชุม และสัมมนาต่างๆ ผิด ระเบียบฯ</p>
๖.	<p>มาตรการกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ</p> <p>๖.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๓๒/๖๒๗ ลง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกัน กำรรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอไชยา /ผู้เกี่ยวข้องกับ กำร จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ กำร จัดซื้อจัดจ้าง</p>

ที่	มาตรการป้องกันารับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๗.	<p>มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล</p> <p>๗.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๓๒/๒๒๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ กสโกและระบบในการป้องกัน การรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอไชยา</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การ จัดสวัสดิการภายในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอไชยา</p>

*Handwritten signature*